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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังที่ 2  ประจำปี 2566   
วันที่  31  สิงหาคม  2566  เวลา  14.00  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุรีภรณ์    เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นางกล่อมจิต  นาเมืองรักษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
8. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
9. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
10. นายวสันต์     อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
11. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
13. นางนันทพร    สิริปัญจโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
14. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
15. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
16. นายธีระศักดิ์   ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
17. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
18. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

19. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

20. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

21. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
22. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 

23. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
24. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
25. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
26. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
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27. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
28. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
29. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
30. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
31. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
32. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
33. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
34. นายหมวดเอกเนติพัฒน์   รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้ลาประชุม 
1. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
2. นายเดชศักด์ิ  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
3. ว่าท่ี ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุญสรวง  พุฒิพัตน์พาณิชย์ (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายธนกฤต  ฉัตรสันติประภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายศราวุธ  คงเพชร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. พลตำรวจตรีสิงห์ทอง พลลา  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. นายชาติชาย  ชมเช่ียวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
10. นางสิริจรรยา ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
12. จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13. นายธีรพันธ ์  วงศ์กาไสย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
14. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16. นายทรงศักดิ ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
17. นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
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18. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
19. นายฤทธิ์ศักดิ์ สุวรรณไตรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
20. นายธนภัทร    วันทาพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
21. นายนพรัตน์   ผลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
22. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
28. นางเพ็ญศร ี  เฉวียงหงษ ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
29. นายพจน์  อาจหนองหว้า หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
30. นายพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
29. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
30. นางจีรนันท์  ทองถนอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
31. นางสาวขวัญดาว วรนาม  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
32. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
33. นายุทธทิวา  นาเมือง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
34. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
35. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
36. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
38. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและและทรัพย์สิน 
39. นางนัยนา  แก้วพะเนาว ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
40. นายสัญญา  อัมพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
41. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
42. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
43. นางคำกอง  ปามา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
44. นางพรรณปพร โคกแปะ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
42. นางสาวมาลา พรมอาด หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
43. นางละอองดาว ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
44. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
47. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
45. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
46. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
48. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
49. นาสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
50. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
51. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
บัดนี้องค์ประชุมครบแล้วนะครับ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
สวดมนต์ไหว้พระ ขอเรียนเชิญครับ  

- วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 31 สิงหาคม 2566 ได้จัดระเบียบวาระการประชุมเป็น 6 ระเบียบวาระ
นะครับ ระเบียบวาระที่ 1 เรื ่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2 เรื ่อง รับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีคณะกรรมการ
ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 3.1 รายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญตัติ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติ 3.2 การพิจารณา
ให้ความเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง 
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 4 โครงการ) ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่อง ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงชนบท (บ้านชะโด-บ้านฮ่องสังข์) - 
บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
ตรวจถูกต้องแล้ว นางพรธิพา ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญ 
ท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ เรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านบุญสรวง พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านผู้อำนวยการกองทุกท่าน 
และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี ้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ก่อนเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม ประธานสภาขอแก้ไขข้อความในระเบียบวาระการประชุม ในระเบียบวาระที่ 5 
เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงชนบท (บ้านชะโด-บ้านฮ่องสังข์) – 
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บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด)  ขอแก้ไขเป็น ญัตติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ปรับปรุง
ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงชนบท (บ้านชะโด-บ้านฮ่องสังข์) – บ้าน 
โพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด) เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดนะคะ ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติการขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง
หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระ
แล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติในชั ้นคณะกรรมการ  
แปรญัตติต้องได้รับคำยินยอมจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ประธานจะขอมติจากท่ีประชุม
นะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดยินยอมให้แก้ไขข้อความในระเบียบ
วาระที่ 5 กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด 
ไม่ยินยอมให้แก้ไขข้อความในระเบียบวาระท่ี 5 กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติ
ยินยอมให้แก้ไขข้อความในระเบียบวาระที่ 5 นะคะ  ต่อไปประธานสภาขอเข้าสู ่ระเบียบวาระ 
การประชุมนะคะ 

มติที่ประชุม ยินยอมใหแ้ก้ไขข้อความ  33       เสียง 
  ไม่ยินยอมให้แก้ไขข้อความ  - เสียง 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ มีเรื ่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 1. แจ้งเแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข  
ครั้งที่ 6/2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัยของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและได้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าวให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว 2. แจ้งเแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที ่ 7/2566 ด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที ่ 7/2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ท้ังนี้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัยของระเบียบ
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กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ประธานจึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและได้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับดังกล่าวให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว 3. แจ้งเแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2/2566 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ประธานจึงแจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบและได้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าวให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว  ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระท่ี 2 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1  

ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน
การประชุม ขอยกไปรับรองรายงานการประชุมคราวต่อไปค่ะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ 3.1 รายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ส่งรายงาน
และบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติพร้อมร่างเดิมและร่างที่แก้ไขให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านแล้วนะคะ เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ
เสนอรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ ในการพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญค่ะ 
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กรรมการแปรญัตติฯ เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางนวรัตน์  พาโคกทม คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ  ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ให้คณะกรรมการ  
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณา ซึ่งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 23 - 25 
สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติ เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2566 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบญัญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 
1. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ประกอบด้วย 

 1.1 นายอนุชิต   ภาระเวช   ประธานกรรมการ 
   1.2 นายธนพล  โอฆะพนม   กรรมการ 
   1.3 นายกิติศักด์ิ   เลิศศิริรังสรรค์  กรรมการ 
   1.4 นายสุนทร  วงค์ศรีมี   กรรมการ 
   1.5 นางนวรัตน์   พาโคกทม   กรรมการ 
   1.6 นางสาวดาราณี  ศรีดารา   กรรมการ 
   1.7 นางสาววสกมล   อ่อนประทุม  กรรมการและเลขานุการ 
2. ผู้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้มาช้ีแจงต่อคณะกรรมการ 

 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มีดังนี้ 
2.1 นายพิสิษฐ์ศักดิ์  ไวนิยมพงศ์  ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2.2 นายสุวัฒน์ ปัตตพัฒน์  ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2.4 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

3. ปรากฏผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
               ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
    ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
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ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งส้ิน
760,308,400 บาท 

         ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งส้ิน 759,708,400 บาท โดยแยกรายละเอียด 
ตามแผนงาน ดังนี้ 

ด้านบริหารท่ัวไป 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานการศึกษา 
  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
- แผนงานสาธารณสุข 
  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขอแปรลดงบประมาณ ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง จำนวน 11,481,000 บาท จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 
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1.1 หน้า 340 ข้อ 2.2.68 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย
บ้านบะยาว หมู่ท่ี 8 ตำบลอุ่มเม้า - บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด จำนวน 4,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1 ,150 เมตร ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 211/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อท่ี 143 หน้าท่ี 424 (กองช่าง) 

1.2 หน้า 343 ข้อ 2.2.79 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย
บ้านหนอง-แสงทุ่ง ตำบลแวง – บ้านดงดิบ - บ้านกุดแห่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด จำนวน 4,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1 ,142 เมตร ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 212/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อท่ี 62 หน้าท่ี 383 (กองช่าง) 

1.3 หน้า 330 ข้อ 2.2.27 ปร ับปร ุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete  
สายบ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง – บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวน 2,990,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 770 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 
134/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ข้อท่ี 183 หน้าท่ี 212 (กองช่าง) 

1.4 หน้า 328 ข้อ 2.2.17 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย
จากทางหลวงชนบทบ้านชะโด – บ้านฮ่องสังข์ - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 491,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 136/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อท่ี 76 หน้าท่ี 390 (กองช่าง) 

2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขอแปรญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

2 .1  ปร ับปร ุ ง ถนนลาดยางผ ิ ว  Asphaltic Concrete สายบ ้ านคำแข้   
หมู่ท่ี 6 ตำบลแวง - บ้านบะเค หมู่ท่ี 10 ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านหนองขอนแก่น ตำบลคำนาดี อำเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 7,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2 ,100 
เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 215/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งท่ี 7/2566 ข้อท่ี 76 หน้าท่ี 28 (กองช่าง) 

2.2 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านสว่าง ตำบล 
ศรีสว่าง – บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ,990,000 
บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 770 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 219/2567 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อท่ี 185 หน้าท่ี 
212 (กองช่าง) 
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2.3 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงชนบท 
บ้านชะโด - บ้านฮ่องสังข์ - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวน 491,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 264 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 
136/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อท่ี 76 หน้าท่ี 390 (กองช่าง) 

3. นายกองค์การบร ิหารส่วนจังหว ัดร ้อยเอ ็ดขอแปรญัตติต ั ้งจ ่ายปร ับเพิ่ม
งบประมาณ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ คือ 

3.1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete จากแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2116 - บ้านโคกกลาง หมูที่ 7 - บ้านถนนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,498 เมตร ตาม
แบบ อบจ.รอ. เลขที่ 168/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อท่ี 142 หน้าท่ี 423 (กองช่าง) 

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบตามคำขอแปรญัตติ 
ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานการเกษตร 
  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

ด้านการดำเนินงานอื่น 
- แผนงานงบกลาง 

                  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งส้ิน 600,000 บาท 

          ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเง ินงบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

          ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

          ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
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4. มีบางรายการที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น ซึ ่งไม่กระทบกับหลักการและ
วัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและตรงกับสภาพความ
เป็นจริง 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด พร้อมบันทึกรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามร่างเดิมและตามท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งมาพร้อมนี ้
ดังนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาต่อไป ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดช้ีแจงระเบียบต่อท่ีประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอช้ีแจงระเบียบนะครับ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 51 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติเป็นอย่างอื่น วรรคสอง ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับ
การแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมตินั้นอีก เรียนท่ีประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ จากรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ ในการพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติ ในข้อ 4 ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอขอแปรลด
งบประมาณ จำนวน 11,481,000 บาท ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1. หน้า 340 ข้อ 2.2.68 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านบะยาว 
หมูท่ี่ 8 ตำบลอุ่มเม้า - บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร จำนวน 4,000,000 บาท  

2. หน้า 343 ข้อ 2.2.79 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนอง- 
แสงทุ่ง ตำบลแวง – บ้านดงดิบ - บ้านกุดแห่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,142 เมตร จำนวน 4,000,000 บาท  
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3. หน้า 330 ข้อ 2.2.27 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านดงหมากไฟ 
ตำบลศรีสว่าง – บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 770 เมตร จำนวน 2,990,000 บาท 

4. หน้า 328 ข้อ 2.2.17 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากทางหลวง
ชนบทบ้านชะโด – บ้านฮ่องสังข์ - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 225 เมตร จำนวน 491,000 บาท 
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านคำแข้ หมู่ที ่ 6 ตำบลแวง - 
บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านหนองขอนแก่น ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด จำนวน 7,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2 ,100 เมตร ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 215/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งท่ี 7/2566 ข้อท่ี 76 หน้าท่ี 28 (กองช่าง) 

2. ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง – บ้าน 
โพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ,990,000 บาท ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 770 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 219/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อท่ี 185 หน้าท่ี 212 (กองช่าง) 

3. ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงชนบท บ้านชะโด - บ้าน
ฮ่องสังข์ - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 491 ,000 
บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 264 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 136/2567 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2566 ข้อท่ี 76 หน้าท่ี 390 (กองช่าง) 
ต้ังจ่ายปรับเพิ่มงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ  ดังนี้ 

1. ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 
- บ้านโคกกลาง หมูที่ 7 - บ้านถนนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวน 5,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1 ,498 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขท่ี 168/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อท่ี 142 หน้าท่ี 423 (กองช่าง)  

ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาคำขอแปรญัตติดังกล่าว มีมติเห็นด้วยตาม 
คำแปรญัตติของผู้ขอแปรญัตติดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
และไม่มีการสงวนคำแปรญัตติแต่อย่างใด การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ในวาระที่สอง มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีประธานจะ 
ถามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดว่า เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติหรือไม่ ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบญัญัติ 
กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกบัคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัตินะคะ  

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ  33       เสียง 
  ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ   - เสียง 
  งดออกเสียง      - เสียง 
 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ครบถ้วนแล้วนะคะ ในนามของสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ท่านได้เสียสละเวลามาปฏบิัติ
หน้าที่จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติเห็นชอบ 
ในวาระท่ี 2 แล้ว  
ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ขั้นลงมติว่า เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ โดยไม่มีการอภิปรายตาม ข้อ 52 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ต่อไปประธานจะขอมติ
จากท่ีประชุมนะคะ ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นะคะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บัญญัติ  33       เสียง 
  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ   - เสียง 
  งดออกเสียง     - เสียง 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 3 แล้ว ต่อไปประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะดำเนินการจัดส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามมาตรา 53 แห่ง
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พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
เป็นลำดับถัดไปนะคะ ขอเชิญท่านนายกค่ะ 

นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ต้องขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที ่เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ครับ การจัดทำข้อบัญญัติปี 2567 นี้ 
ใช้คำว่า เป็นงบประมาณปีแรกในนามคณะผู้บริหารชุดนี้ครับ ท่ีได้มีโอกาสได้จัดทำข้อบัญญัติด้วย
งบประมาณท่ีมีอย่างจำกัด เมื่อเทียบกับความต้องการความเดือดร้อนของพื้นท่ีของพี่น้องประชาชน 
ถือว่าอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับปัญหาต่าง ๆ อาจจะยังไม่ครอบคลุมความเดือดร้อนของพี ่น้อง
ประชาชน แต่ฝ่ายบริหารก็พยายามจัดสรรงบประมาณใช้คำว่า อย่างดีที่สุด ต้องขอบคุณทุกภาค
ส่วนท่ีมีโอกาสได้ร่วมนำเสนอ ขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอบคุณคณะกรรมการ
ประสานแผนอำเภอต่าง ๆ ขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมประชุมกันมา ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที ่ทำ
ข้อบัญญัตินี้ร่วมกัน ก็ใช้คำว่า ฝ่ายบริหารจะบริหารและใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและได้
ประโยชน์สูงสุดกับส่วนรวม ต้องขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณ
มากครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกนะคะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น 
                    รายการใหม่ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 4 โครงการ)  
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความ
จำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 154  
ข้อ 2.1.62 ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง – บ้าน 
ดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 815 
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เมตร งบประมาณ 2,000,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 62/2566 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อท่ี 141 หน้าท่ี 198 ขอโอนลด 
จำนวน 2,000,000 บาท เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เงินงบประมาณค้างจ่าย) และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกองช่างได้ตรวจสอบ
ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีมีความชำรุดเสียหาย จำเป็น
เร่งด่วนต้องดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้  
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากถนนสามแยกคอยนาง -บ้าน 
คอกควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท ขนาด  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 149/2566 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 142 หน้า 198  
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแคน - ทางหลวงชนบท 
4031 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 247/2566 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 152  
หน้า 201 
3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนาแซง - โนนเผด หมู่ท่ี 1 ตำบล
นาแซง - เขตตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 248/2566  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 652  
หน้า 371 
4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแคน ตำบลหนองหลวง - 
บ้านหนองสำราญ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 278 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ เลขท่ี 
151/2566 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ข้อ 232 หน้า 228  
จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 
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ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 4 โครงการ)  
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที ่ประชุมนะคะ 
เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 4 
โครงการ) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่
อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 4 โครงการ) กรุณายกมือค่ะ  
ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 4 
โครงการ) 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 4 โครงการ) 

ประธานสภาฯ ก่อนจะเข้าสู ่ระเบียบวาระที่ 5 ประธานขอเรียนเชิญท่านอาคม  เฉลิมแสน รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 2 ข้ึนเป็นประธานในการประชุมจนแล้วเสร็จค่ะ 

ประธานสภาฯ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
(นายอาคม) ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 นะครับ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น 
                    รายการใหม่ (ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงชนบท  

(บ้านชะโด-บ้านฮอ่งสังข์) - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด)  

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ 
(นายอาคม)  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความ
จำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 154  
ข้อ 2.1.66 ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านดอนโมง ตำบลท่าหาดยาว - บ้าน
โพนดวน ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 700,000 บาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 334 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 66/2566 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) ข้อท่ี 376 หน้าท่ี 137 
ขอโอนลด จำนวน 700,000 บาท เนื่องจากกองช่างได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าโครงการดังกล่าว
ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือ  
สิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนัก
งบประมาณ เพื ่อดำเนินการแล้ว จึงเหลือพื้นที่ดำเนินการไม่ถึง 334 เมตร จึงเห็นควรโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายจากทางหลวงชนบท (บ้านชะโด - บ้านฮ่องสังข์)  - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอ 
โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 700,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 376 
เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 1) ข้อ 374 หน้า 136 จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่าย 
(นายอาคม) เป็นรายการใหม่ (ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงชนบท (บ้านชะโด-

บ้านฮ่องสังข์) - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด) มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมครับ เลขานุการสภานับ 
องค์ประชุมด้วยครับ องค์ประชุมครบนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่าน
ใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงชนบท (บ้านชะโด-บ้านฮ่องสังข์) - 
บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือครับ สมาชิกสภา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือครับ ไม่มีนะคับ เป็นอันว่า 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ (ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงชนบท (บ้านชะโด-
บ้านฮ่องสังข์) - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด) นะครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ (ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงชนบท (บ้านชะโด-
บ้านฮ่องสังข์) - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด) 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  อื่น ๆ   
ประธานสภาฯ   ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ  
(นายอาคม) เชิญท่านดาราณีครับ 
นางสาวดาราณ ี กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระท่ี 6 ดิฉันต้องแสดง
ความยินดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราท่ีได้ทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วนะคะ เพื่อท่ีจะได้นำงบประมาณเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์กับพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ด ในระเบียบ
วาระอื่น ๆ ดิฉันขออนุญาตใช้เวทีแห่งนี้ในการสะท้อนปัญหาเรื่องของงานไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ 
ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ดีใจและตื้นเต้นกับแสงสว่างที่ได้รับ แต่ว่า
หลังจากการใช้งานไปพอสมควรแล้วก็เกิดการเส่ือมสภาพ พี่น้องประชาชนก็ได้ร้องเรียนมาเกี่ยวกับ
เรื ่องของไฟส่องสว่างที่ติด ๆ ดับ ๆ บางหลอดก็หายไป บางหลอดก็ไม่ติดเลย ตรงนี้ก็ฝากผ่าน
ประธานไปยังผู้บริหารในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย เพราะว่าถนนท่ีติด
โซล่าเซลล์ส่วนมากจะเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา เพราะฉะนั ้นพี ่น้อง
ประชาชนก็จะเล็งเห็นว่าควรจะเป็นอบจ.ของเราเท่านั้นที่ไปจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้อง
ประชาชน ฝากด้วยนะคะ เรื่องที่ 2 เรื่องถนนสายอบจ.รอ 1060 สายบ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ -
บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ได้ทำ
หนังสือแจ้งให้ทางอบจ.ของเราได้ไปทำการซ่อมแซมแก้ไขหลุมบ่อในคราวที่ท่านนายกได้ไปตรวจ
เย่ียม รพ.สต.คำโพนสูง ท่านก็ได้รับหนังสือด้วยตัวของท่านเองนะคะ ก็อยากจะทวงถามก็เป็นเวลา
เป็นเดือนแล้ว ฝากเรื่องนี้ไปยังท่านผู้บริหารด้วยนะคะเพราะเป็นถนนในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของเราค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านดาราณีครับ เชิญท่านสุนทร  วงค์ศรีมี ครับ 
(นายอาคม)  
นายสุนทร กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเคารพทุกท่าน ผมสุนทร 

วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขออนุญาตท่านประธานในวาระอื่น ๆ ในรอบหนึ่ง
อาทิตย์ท่ีผ่านมา พวกผมในฐานะกรรมการแปรญัตติ ต้องขอช่ืนชมเพื่อน ๆ สมาชิกท้ัง 7 ท่าน ท่ีทำ
หน้าที่อย่างเข้มแข็งในการพิจารณารายจ่ายของฝ่ายบริหารที่เสนอต่อสภา ก็หลายมิติเป็นมิติใหม่ 
ท่ีเกิดขึ้น หลายส่ิงหลายอย่างซึ่งสมาชิกเองบางเรื่องก็ไม่รู้ ส่ิงท่ีต้องขอบคุณท่ีสุดก็คือผอ.กองต่าง ๆ 
ท่ีให้ความร่วมมือในการเข้ามาช้ีแจงรายละเอียดในการใช้จ่ายงบประมาณ ถึงแม้ว่าเราจะพิจารณา
อนุมัติข้อบัญญัติไปแล้วนะครับ แต่สิ ่งที ่ผมอยากจะสะท้อนเป็นข้อมูลในฝ่ายบริหารได้นำไป
พิจารณาในการที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการ ในรอบหลายวันที่ผ่านมาผมก็นั่งคิดนะครับว่า
ส่วนราชการเองก็เราก็ดี ในขณะนี้ต้องยอมรับว่าหลายกองที ่สะท้อนผ่านต่อคณะกรรมการ  
แปรญัตตินั้น หลายกองก็มีความเดือดร้อนในเรื่องสถานท่ีทำงานหรือแม้แต่งบประมาณในการท่ีจะ
ดำเนินการ อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกนะครับว่ากองทัพของเราจะเข้มแข็งได้ 
ส่วนราชการก็ต้องเข้มแข็งไปด้วยนะครับ หลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวก
ให้กับกองต่าง ๆ ก็อยากจะฝากท่านฝ่ายบริหารได้พิจารณาในการจัดสรรจัดงบประมาณลงไปให้
ความช่วยเหลือ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมพึ่งได้มีโอกาสได้อ่านประกาศหลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ภาษีล้อเลื่อน อยากจะฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังท่านนายกนะครับว่าหลักเกณฑ์เขาบอกว่าให้ยึดปี 62 เป็นหลัก ถึงแม้ว่าในปี 2567 2568 
จังหวัดร้อยเอ็ดอาจจะมีการจัดซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นมากมายมีเงินภาษีล้อเลื่อนเพิ่มขึ้นมากมาย แต่ก็
ให้ยึดปี 62 เป็นหลักเหมือนเดิม สิ่งที่อยากจะฝากก็คือฝากให้ท่านประสานกับสมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนะครับว่ามันมีหลักเกณฑ์ท่ีจะทบทวนคำส่ังนี้หรือไม่ เพราะว่า
คำสั่งที ่ออกมาในลักษณะอย่างนี้ผมถือว่าเป็นการบั ่นทอนความเจริญที่จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่น 
โดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างแท้จริง เพราะว่าท่านจะจำกัดได้อย่างไรว่าในขณะท่ีเศรษฐกิจพี่น้อง
จังหวัดร้อยเอ็ดดีขึ้น ซื้อขายรถยนต์มากขึ้น จดทะเบียนรถยนต์มากขึ้น แต่ก็กลับให้ไปยึดปี 62 เป็น
หลักในการท่ีจะจัดภาษีมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ เป็นประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีอยากจะ
เรียนกับท่านประธานในการประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสุนทรครับ เชิญท่านวรการ  กมลเลิศ ครับ 
(นายอาคม) 
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นายวรการ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพ ผมวรการ กมลเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองฮี ครับเมื่อสักครู่ในวาระที่ 2 ได้ดูแล้วดีใจ แต่ก็นำมาเรียน  
ในข้อกังขาในท่ัวไปก็คือตอนแปรเพิ่มข้อญัตติของถนนทางหลวงชนบท บ้านชะโด-บ้านฮ่องสังข์ คือ
ในตัวเนื้อหามันจะตรงกันทุกอย่างที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเดียวก็คือระยะทาง งบประมาณก็เท่าเดิม 
ความกว้างของถนนก็ยังเป็น 5 เมตรเท่าเดิม ส่ิงท่ีมันเพิ่มขึ้นก็คือระยะทางจาก 225 เมตร เป็น 264 
เมตร ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน ก็เลยสงสัยอยู่ว่าเงินก็เท่าเดิมแบบก็แบบเดิม ถ้าสมมติว่า
ในแบบในโครงการอื่น ๆ ในหมวดของอุตสาหกรรมและการโยธา ถ้าท่านฝ่ายบริหารท่านดูแลว้ได้
งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็คงจะดี ไม่ทราบว่าผมดูผิดไหม คิดว่าไม่ผิดหรอกครับ เพราะว่าถนน
กว้าง 5 เมตร เดิม 225 เมตร ใหม่เป็น 264 เมตร เห็นแล้วดีใจครับคือดีใจที่ว่ามันได้เพิ่มขึ้น  
ถ้าโครงการต่าง ๆ ท่ีผ่านไปแล้ว ถ้าได้ตรวจสอบแล้วอาจจะมีข้อผิดพลาดหรืออะไรไม่ทราบนะครับ 
แต่ว่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผู้สัญจรไป-มาก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
ครับอันที่ 2 ก็คือเรื่องสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามอ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน ซึ่งโครงการนี้ได้รับ
อนุมัติเมื่อ ปี 65 ในวงเงินงบประมาณ 1,970,000 บาท การก่อสร้างชะงักไปช่วงหนึ่ง มีปัญหา  
ในด้านก่อสร้าง เสร็จแล้วขณะนี้ผู ้รับจ้างก็ได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ 2 อาทิตย์ ทุกอย่าง
ดำเนินการ แต่ท่ีอยากจะเรียนถามก็คือปกตินะครับโครงการต่าง ๆ จะมีป้ายประชาสัมพันธ์จะได้รู้
ว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ระยะเริ่มต้นโครงการเท่าไหร่ สิ้นสุดโครงการเมื่อไหร่ แต่ท่ี
เรียนถามก็คือช่วงนี้จะได้ไปที่บ่อพันขันบ่อย พี่น้องประชาชนก็ถามมาว่าท่านสจ.เมื่อไหร่จะเสร็จ 
อะไร ยังไง ก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ ไปถามช่างท่ีทำงานก็ไม่รู้ สอบถามทางผู้เกี่ยวข้องทาง อบจ.
เราฝ่ายช่างก็ไม่มีคำตอบ คือก็อยากจะถามผ่านไปทางฝ่ายบริหารว่าโครงการนี้ที่ทำสัญญาตัวใหม่ 
ท่ีผู้รับจ้างได้ดำเนินการอยู่ขณะนี้จะแล้วเสร็จช่วงใด ขอเรียนถามเพียง 2 ข้อ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านวรการครับ เชิญท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร ครับ 
(นายอาคม) 
นางสาวจุรีภรณ ์ ท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมือง เขต 3 วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พร้อมใจกันเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารได้ตราร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวนวงเงินทั้งสิ้น 760 ล้านบาทขอเป็นตัวเลขกลม ๆ 
ท่านนายกก็ได้กล่าวขอบคุณและบอกว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
พี่น้องประชาชน ดิฉันก็ขอขอบคุณท่านนายกแทนพี่น้องประชาชนด้วยในโอกาสนี้นะคะ และถือ
โอกาสนี้อยากจะฝากข้อเสนอแนะถึงฝ่ายบริหารสัก 3-4 เรื่อง เรื่องแรกก็คือสำหรับโครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ ่งฝ่ายบริหารได้ตั ้งบประมาณไว้
จำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ตัวดิฉันถือว่าเป็นโครงการท่ีดีมาก ๆ ซึ่งปัจจุบันปัญหาในเรื่องของ
ยาเสพติดได้ระบาดรุนแรงไปแทบทุกหมู่บ้าน ซึ่งอาจจะเป็นข่าวบ้างและไม่เป็นข่าว โดยเฉพาะใน
เขตพื้นที่ของตัวดิฉันเองที่มีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชอันสืบเนื่องมาจากการเสพยาเสพติด 
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ได้ทำร้ายเด็กนักเรียนจนเสียชีวิต และเมื่อสองวันที่แล้วตัวดิฉันเองก็มีโอกาสไปร่วมงานฌาปนกิจ
ศพพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อันนี้ก็โดนผู้ป่วยจิตเวชทำร้ายจนเสียชีวิตเหมือนกันนะคะ ก็ถือว่า
เป็นโครงการที่ดีมาก แต่ว่าในปัจจุบันนี้นอกจากจะมีภัยในเรื่องของยาเสพติดแล้ว ล่าสุดก็ได้มีซึ่ง
ตอนนี้ถือว่าฮ็อตฮิตมากคิดว่าทุกท่านท่ีนั่งอยู่ตรงนี้ในท่ีประชุมแห่งนี้ก็คงจะโดนไปตาม ๆ กันก็คือ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ล่าสุดนั่งประชุมอยู่ตะกี้ก็มีโทรศัพท์เข้ามากจากมิจฉาชีพ ก็เลย
อยากจะหารือฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารนะคะว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามีการอบรม
ในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เราเพิ่มความรู้ทันเท่าปัญหาอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีเข้าไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื ่องของการพนันออนไลน์ ซึ ่งเด็ก ๆ ก็ติดการพนัน
ออนไลน์ และรู้เท่าทันมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ อันนี้ก็ฝากไว้ไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ด้วยนะคะ อีกโครงการหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีคือโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ซึ่งอบจ.ของเราได้ตั ้งงบประมาณไว้ แบบ CCTV แบบตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถ อันนี้ต้ัง
งบประมาณไว้ 5,350,000 บาท และแบบโมบาย CCTV จำนวน 5,000,000 บาท และค่าบำรุง 
รักษาอีก 300,000 บาท ตัวดิฉันเองในฐานะสมาชิกและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในยุคผู้บริหารก่อน ๆ ก็ได้มีการจัดซื้อกล้องวงจรปิดมอบให้สถานีตำรวจภูธร
ร้อยเอ็ด แต่ว่าตัวกล้องอาจจะไม่ตอบโจทย์ ซึ่งก็ทราบว่าทางท่านนายกก็ได้ลงพื้นท่ีไปตรวจสอบดู
อยู่เหมือนกัน วันนี้ในฐานะที่เป็นสมาชิกและเป็นคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อยากจะฝากไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ก็อยากจะบอกว่าในการนี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านงบประมาณและให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อย่างสูงสุดก็ควรท่ีจะปลูกบ้านปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอน คือ สเปกคุณสมบัติของกล้อง 
ก็คือให้เป็นไปตามที่ผู ้ที ่จะใช้งานได้สามารถใช้ได้จริง และในเรื ่องของการบำรุงรักษาที่เราต้ัง
งบประมาณไว้ 300,000 บาท ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบในส่วนของ
กล้อง CCTV เขาก็บอกว่าในส่วนของการบำรุงรักษา เมื่อกล้องเสีย กล้องมีปัญหาและไม่สามารถใช้
การได้ การเรียกให้มาซ่อมค่อนข้างล่าช้า วันนี้เราได้ตั ้งงบประมาณไว้ค่าบำรุงรักษาจำนวน 
300,000 บาท กอ็ยากจะฝากท่านประธานสภาไปถึงฝ่ายบริหารว่าให้เรง่รัดผู้รับจ้างในการให้บริการ
ซ่อมบำรุงให้ทำได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพด้วย เพื่อว่าจะได้ไม่เสียโอกาสในเรื่องของป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม อันนี้ก็ฝากไปด้วยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งก็คืออำเภอเมืองประสบกับภาวะปัญหา
ฝนท้ิงช่วง จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าจากวันนี้จนถึงวันท่ี 9 กันยายน 
ก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ 60% แต่ว่าจะมีจริง ๆ พายุฤดูร้อนที่จะเข้ามาก็คือถึงวันที่ 4 
กันยายน ประมาณ 50% แต่เนื่องจากภาวะเอลนีโญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็ทำให้เกิด
ภาวะฝนแล้งหรือว่าฝนตกเป็นหย่อม ๆ ตรงท่ีใกล้ลำแม่น้ำก็จะบอกว่าน้ำท่วมเต็มตล่ิง แต่ว่าตรงท่ี
ตกไม่ท่ัวก็ไม่ท่ัวจริง ๆ ก็อยากจะหารือท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารว่าเป็นไปได้ไหม ถ้าหลังวันท่ี 9 
หรือว่าอาทิตย์หน้าฝนไม่ตกตามความต้องการของพี่น้องประชาชน เป็นไปได้ไหมค่ะ ที่ อบจ.  
ของเราจะทำหนังสือขอความช่วยเหลือจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรของกระทรวงเกษตร
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และสหกรณใ์ห้ทำฝนเทียม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นท่ี โดยเฉพาะในพื้นท่ีอำเภอเมืองค่ะ 
และเรื่องสุดท้ายวันนี้ก็วันที่ 31 สิงหาคม อีก 1 เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณก็อยากจะเรียนท่าน
ประธานสภาไปถึงฝ่ายบริหารให้ช่วยเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างโครงการท่ีเหลืออยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในเรื่องของการคมนาคมให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องบ้านเหล่ากาก็ได้ฝากถึง
ท่านนายก ซึ่งวันเสาร์ท่านนายกก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ พี่น้องก็บอกว่าท่านนายกก็คง
จะเห็นสภาพแล้วก็ฝากเร่งรัดในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการและเร่งรัดให้ผู้ประกอบการได้รีบทำงาน 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านจุรีภรณ์ครับ  มีเพื่อนสมาชิกท่านอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านนายกตอบคำถาม 
(นายอาคม)      ก่อนนะครับ เชิญท่านนายกครับ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ต่อข้อห่วงใยข้อเสนอแนะจาก

สมาชิก ผมขออนุญาตเรียงตามลำดับสมาชิกแต่ละท่านนะครับ ท่านดาราณี  ศรีดารา ท่านฝาก
เรื่องโซล่าเซลล์ ซึ่งก็ได้พูดคุยกันอยู่ครับว่าตอนนี้กำลังรวบรวมว่าเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์มีจำนวน  
ที่ชำรุด พังเสียหายใช้งานไม่ได้มีจำนวนเท่าไหร่ เดี๋ยวจะได้ดำเนินการเป็นข้อมูลและนำไปซ่อม 
ส่วนเรื่องการซ่อมถนนคำโพนสูงท่ีวันนั้นท่ีผมไปร่วมงานท่ีรพ.สต. ได้รับหนังสือ คือมันก็เป็นปัญหา
เดิม ๆ ท่ีผมพูดอยู่ทุกครั้งเรื่องถนนพังชำรุดเสียหาย ด้วยอบจ.เรามีข้อจำกัดอย่างท่ีทุกท่านได้ทราบ 
ไว้มีโอกาสต่อไปผมจะหารือกับทางสมาชิกว่าเราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ถนนมันพัง
ชำรุดเสียหายและอบจ.ร้อยเอ็ดสามารถดำเนินการซ่อมได้รวดเร็วได้อย่างไรบ้าง ซึ่งอยู่ในความคิด 
ท่ีผมจะได้หารือกับทางสมาชิกในโอกาสต่อไป แต่ว่าสำหรับเรื่องท่ีท่านดาราณีฝากมาผมจะฝากทาง
กองช่างช่วยดูนะครับ ถนนเส้นคำโพนสูงนะครับ ท่านสุนทร วงค์ศรีมี ต้องขอบคุณท่านสุนทรครับ
ท่ีใช้คำว่าเห็นอกเห็นใจทางเจ้าหน้าท่ีท่ีไปให้ข้อมูลกับท่าน ถามว่าผมเองโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าท่ี
หลายครั้งมากกว่าท่านผมยิ่งมีความเห็นใจ แต่ด้วยความท่ีใช้คำว่าการจัดทำงบประมาณเรามีโจทย์ 
โจทย์คือการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในพื้นที่พอเรามีโจทย์ตรงนั้นตั้งเอาไว้ 
เวลาผมมาพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที ่มาพูดคุยกับผม ผมเห็นใจมาก เพราะบางทีต้องไปปรับลด  
ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมาขอรับว่างบประมาณปีนี้จะต้องดำเนินการ ไม่ขัดนะครับถ้าเกิดจะต้ังโจทย์
จากสมาชิกที่ลดลงแล้วมอบให้ทางเจ้าหน้าที่ ผมยินดีนะ แต่ด้วยที่ว่าพอดีเรามีโจทย์ที่ต้องรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในพื้นที่ ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียสละ เสียสละก็ไม่เป็นไร ในเมื่อ  
พี่น้องประชาชนในพื้นท่ีเดือดร้อนมากกว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนก็บอกว่ายอมที่จะปรับลดและไปมอบ
ให้กับในพื้นที่ครับ ก็ต้องขออนุญาตฝากถึงท่านสจ.สุนทร วงค์ศรีมี ส่วนเรื่องการจัดสรรเงินภาษี  
นะครับ เรามีประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ซึ่งในประกาศเขาใช้ในปี 2565 และ
ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งปี 2567 อาจจะมีประกาศตัวใหม่ออกมานะครับ ซึ่งอาจจะไม่อิงกับเรื่อง
ประมาณการภาษี ปี 62 ก็ขออนุญาตแจ้งท่านสุนทร  ท่านวรการ กมลเลิศ เกี ่ยวกับเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนโครงการและถนนเพิ่มมากขึ้น ผมเรียนสมาชิกอย่างนี้ครับว่าผมดีใจด้วยซ้ำนะครับ  
ที่ระยะเส้นทางที่มันมีความแตกต่าง แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของผมได้ไปสำรวจพื้นที่จริง เพราะพื้นท่ี 
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แต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน บางพื้นที่อาจจะมีพื้นถนนที่ใช้คำว่าไม่ต้องไปปรับพื้นอะไรมาก 
บางพื้นท่ีอาจจะต้องปรับมาก ถ้าปรับพื้นท่ีมากปรับฐานรากมากระยะทางถนนมันก็อาจจะส้ันและ
ในช่วงที่การคำนวณมันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นมาคำนวณร่วมด้วย อย่างเช่นราคาน้ำมัน ผมว่ามันไม่
เป็นเรื ่องผิดเรื ่องแปลกเรื ่องเสียหาย ผมเองกลับดีใจด้วยซ้ำที่เห็นระยะทางถนนที่มันมีความ
แตกต่างกัน แสดงว่าเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ได้ไปปฏิบัติงาน
ด้วยความจริง เรื ่องป้ายประชาสัมพันธ์ฝากช่างไปดูเรื ่องที่บ่อพันขันที่ท่านวรการแจ้งไว้ด้วย     
ท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร โครงการเรื่องยาเสพติดเห็นด้วยครับมาช่วยกัน ผมเองเป็นคนหนึ่งใช้  
คำว่า ตั้งแต่เป็น ส.ส. สมัยแรกร่วมกับท่านที่ปรึกษาท่านสิงห์ทอง พลลา สมัยท่านดำรงตำแหน่ง
เป็นเจ้าพนักงานตำรวจอยู่ เราทำโครงการแสงเทียนด้วยกันตั้งแต่ผมเป็นส.ส.สมัยแรกเราก็เน้น
แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและท่านมาอยู่นี่ท่านมาทำหน้าท่ีท่ีปรึกษาฝ่ายความมั่นคง ซึ่งก็เกี่ยวพัน
โดยตรงกับเรื่องยาเสพติด โครงการนี้เราเป็นโครงการท่ีดีและผมคิดว่าจะเป็นหน้าตาให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เด๋ียวจะมอบให้ท่านสิงห์ทองประสานงานกับท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 
ในการทำโครงการนะครับ โครงการกล้อง CCTV ก็อย่างท่ีท่านบอกนะครับผมเองต้ังแต่ก่อนท่ีจะมา
ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ได้เคยไปดูที่สถานีตำรวจที่กองกำกับไปดูกล้อง CCTV อย่างที่ผมเคยนำ
เรียนในที่ห้องประชุม ไปถามว่ากล้องที่ดับ ๆ อยู่นี่ได้รับงบประมาณจากไหน บอกว่าจาก อบจ.  
ผมถามว่าทำไมมีเฉพาะของอบจ.ที่ดับ บอกว่าหลังจากที่อบจ.ทำเสร็จแล้วส่งมอบแล้วเราไม่มี  
งบซ่อมแซมปีนี้เราก็เลยต้ังงบซ่อมแซมกล้อง CCTV 300,000 บาท เพื่อไปดำเนินการ เด๋ียวจะไปดู
ว่าอันเก่าสามารถแก้ไขให้ใช้งานได้อย่างไรบ้าง อันใหม่จะทำอย่างไร ซึ่งสเปกเราก็ทำตามที่เขา  
ขอมา มันเป็นโครงการท่ีทางตำรวจเขาขอมาตามสเปก เราก็ต้องปฏิบัติตามคนใช้งานครับ หมายถึง
ว่าสเปกที่เขาขอมา เรื่องฝนทิ้งช่วงตอนนี้ทางกรมฝนหลวงกำลังดำเนินการนะครับ ขณะนี้ขึ้นบิน
เกือบทุกวันที่ผมได้รับการประสานมานะครับ ส่วนเรื ่องเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเดี ๋ยวมอบให้  
กองพัสดุไปดำเนินการครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกนะครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญท่านอนุชิต ภาระเวช ครับ 
(นายอาคม)       
นายอนุชิต กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายอนุชิต ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาในระเบียบวาระอื่น ๆ  
สักเล็กน้อยเพื่อที่จะกล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ประการแรกครับตอ้ง
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่ีกรุณาได้เลือกพวกเราท้ัง 7 ท่าน ให้ไปทำหน้าท่ีเป็นกรรมการแปรญัตติและ
ตัวผมเองก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่ีได้รับการเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติได้กรุณาเลือกผมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดระยะ 3 วัน ของการทำหน้าที่รับคำแปรญัตตินั้น ผมต้อง
ขอชื่นชมเพื่อนสมาชิกที่ทำหน้าที่กรรมการแปรญัตติว่ามีความตั้งอกตั้งใจในการทำหน้าที่เป็น
กรรมการแปรญัตติแทนเพื่อนสมาชิกทั้งสภาได้อย่างดีเยี่ยม ไปทำการบ้านดูตัวเลขงบประมาณ
รายจ่ายย้อนหลังจนถึงปี 62 จนมาถึง ปี 66 เพื่อเปรียบเทียบกับการตั้งงบประมาณในปี 2567  
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เรามีการเชิญผู้อำนวยการกองหลายท่านได้มาซักซ้อมทำความเข้าใจ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ 
เราได้รับการอธิบายเมื่อได้รับการอธิบายแล้วคณะกรรมการแปรญัตติก็เข้าใจว่าที่ไปที่มาของ
งบประมาณในแต่ละหมวดในแต่ละประเภทนั้นเป็นมาอย่างไร ซึ่งผมก็ถือว่านี่คือเป็นเรื่อง ท่ีดีท่ีเรา
จะได้ทำความเข้าใจร่วมกันเมื่อเรามีความเข้าใจร่วมกันแล้วความเห็นต่างความขัดแย้งในการทำ
หน้าที่ก็จะลดลง ก็ต้องขอบคุณท่านที่ได้เสียสละหรือแม้กระทั่งเรื่องเอกสารที่อยู่บนโต๊ะของท่าน 
เมื่อท่านมาถึงตอนแรกก็เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับท่ีร้องขอไปยังกองคลังในการเอาประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเพื่อให้สมาชิกได้ศึกษา  
ได้อ่านกัน ท้ังหมดท้ังปวงการทำหน้าท่ีท่ีผ่านมานั้น ท่านสุนทรก็ได้กล่าวถึงไปแล้วก็เป็นความเห็น
อกเห็นใจและท่านนายกก็กรุณาช้ีแจงว่ามันมีข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณท่ีรับฟังเสียงสะท้อน
มาจากสมาชิก แต่ว่าเป้าหมายของพวกเราผมอภิปรายในสภาหลายรอบว่าในองค์การบริหารสว่น
จังหวัดมีฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล พวกเราเพื่อนสมาชิกก็มาจากการ
เลือกตั้งเฉกเช่นเดียวกันกับทางฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีบทบาทอำนาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการ
ในองค์กร ท่านมีคนมีเจ้าหน้าท่ีกองต่าง ๆ มีพี่น้องข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในการไปทำหน้าท่ี 
พวกเราไม่มีครับ แม้กระทั่งผู้ช่วยคนเดียวพวกเราก็ไม่มี แต่เราก็ตั้งใจในการทำหน้าที่เป็นตัวแทน
ของประชาชน นำเอาปัญหาต่าง ๆ ซึ่งก็ต้องมาฝากให้ฝ่ายบริหาร เพราะว่าฝ่ายบริหารเป็นคน  
ที ่ต้องดำเนินการจัดทำงบประมาณ เพราะว่าสภาเราจัดทำเองไม่ได้ นี ่คือความจำเป็นครับ 
เพราะฉะนั้นเมื่อเป้าหมายก็คือการที่ให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี เพราะฉะนั้นส่วนที่สมาชิกจะ
ได้รับทราบปัญหาแล้วก็นำมาเสนอต่อฝ่ายบริหารก็เป็นเรื่องที่ผมที่ชอบแล้วในการที่พวกเราจะ
ทำงานร่วมกันครับ โอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกเพื่อนกรรมการแปรญัตติอีกครั้งครับและฝากไป
ยังฝ่ายบริหารว่าเมื่อท่านมีปัจจัยในการบริหารก็คืองบประมาณแล้วท่านจะสามารถนำเอาปัจจัย
การบริหารตรงนี้ไปสู่ M ที่ 4 ก็คือการจัดการ การจัดการจะดีหรือไม่ดีเป็นความสามารถของ 
ฝ่ายบริหาร ถ้าท่านจัดการดีงบประมาณท่ีให้ไปเพื่อนพี่น้องข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ซึ่งเป็น M ท่ีเป็น Man มีความเสียสละ มีความมุ่งมั่นต้ังใจ เม็ดเงินงบประมาณท่ีสภาอนุมัติในวันนี้
ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด ขอบคุณท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านอนุชิตครับ เชิญท่านบุญเลิศ อุดหนุน ครับ 
(นายอาคม)       
นายบุญเลิศ ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมบุญเลิศ อุดหนุน สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย เขต 3 ครับ ท่านประธานครับวันนี้ก็ยินดีกับฝ่ายบริหารท่ีได้
มีเครื่องมือในการไปปฏิบัตินำไปใช้ในการบริหารจัดการในการบริหารงบประมาณปีท่ีจะถึงนี้ แต่ก็มี
หลาย ๆ เรื่องท่ีอยากจะฝากประธานไปยังฝ่ายบริหารครับ โดยเฉพาะในเรื่องของการนำงบประมาณ
ไปใช้ ผมเองก็ไม่อยากเห็นงบประมาณมันไปออกท้าย ๆ ปีงบประมาณ อยากจะให้การกระจาย
งบประมาณมันออกสม่ำเสมอ ตรงไหนท่ีมันเป็นปัญหาของพี่น้องในพื้นท่ี ถ้าเผ่ือว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดของเรามันก็มีงบประมาณ มีรายได้จากหลาย ๆ ส่วนที่มันเข้ามา ถ้ามันมีพอที่จะไป
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พัฒนา มีพอท่ีจะไปช่วยเหลือพี่น้องในพื้นท่ีก่อนหลังก็อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้จัดลำดับตรงนี้ 
ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเกิดการเหล่ือมปีงบประมาณเฉกเช่นหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมา งบประมาณปี 65 
มาดำเนินการปี 66 งบประมาณปี 66 ไปดำเนินการปี 67 ซึ่งเวลาพวกผมเองหรือแม้แต่ท่านประธาน
เอง เวลาออกพื ้นที ่ชาวบ้านก็จะถามใช่ไหมครับว่าโครงการนี ้เป็นโครงการของ อบจ.นะครับ 
เพราะฉะนั้นผมจะต้องบอกชาวบ้านเผ่ือเลยว่าถ้าผมประสานงบประมาณได้ปีนี้แสดงว่าปีหน้าถึงจะ
ได้ดำเนินการก่อสร้าง แต่พี่น้องในพื้นท่ีไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นนะครับ เขาเข้าใจกับบริบทของท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็น อบต.หรือเทศบาล เวลาเขาจัดสรรปุ๊บ เขาพูดปุ๊บเขาก็ได้ดำเนินการปั๊บ แต่ของเรามัน
ต้องใช้เวลา บางครั้งชาวบ้านก็บ่นให้เหมือนกันนะครับ แต่เราก็อ้าง ได้ว่าเราเป็นท้องถิ่นใหญ่  
การดูแลก็ค่อนข้างจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับ ส่วนเรื่องที่สองตรงนี้มันเกิด
ปัญหากับอำเภอเกษตรวิสัย พวกเราซึ่งเป็นสจ.ทั้ง 3 ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเขต 1 เขต 2 เขต 3 ก็คือ
เมื่อวันที่ 25 ที่ผ่านมา เรื่องของขยะ โรงไฟฟ้าที่จะเอาขยะในอำเภอเกษตรวิสัยซึ่งเป็นของเอกชน 
ที่เขาจะลงไปดำเนินการสร้างและรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องชาวอำเภอเกษตรวิสัย ปรากฏว่า  
มีการต่อต้าน ก็เป็นเรื่องท่ีใหญ่พอสมควร หลาย ๆ ภาคีหลาย ๆ ส่วน ไม่เอาขยะ ไม่เอาโรงงานขยะ
และยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เขายังมองว่าคืออบจ.เป็นคนที่เอาขยะไปลงที่นั่น เพราะฉะนั้นในเรื่องของ
การประชาสัมพันธ์ เรื่องของการทำความเข้าใจสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ยังมีความจำเป็น 
เพื่อไม่ให้เขาเข้าใจในทางท่ีไม่ถูกไม่ต้อง โดยเฉพาะกับอบจ.เรา อันนี้ก็อยากจะฝากท่านประธานไป
ยังฝ่ายบริหารด้วยนะครับ และเรื ่องที่สามอันนี ้ในฐานะที่ตัวผมเองเป็นอาสาสมัครฝนหลวง  
ซึ่งก็ทำงานกับทางฝนหลวงและการบินเกษตรมาตลอดนะครับ บางปีก็ได้ไปข้ึนเครื่องไปช่วยโปรย
สารก็เคย นะครับ ตอนนี้จังหวัดร้อยเอ็ดของเรามันจะขึ้นกับอีสานตอนล่างและเขามาตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฝนหลวงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์และมีการขึ้นบินทุกวัน แต่มันก็มีข้อจำกัดบางทีความช้ืน 
มันไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านประธานสนใจอยากจะไปลองนั่ง
เครื่องดูเดี๋ยวผมจะชวนไป เครื่องบินรุ่นเก่านะครับ คาระแวนประเภทกระจกมีไอน้ำด้วยนะครับ 
เพราะฉะนั้นก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับ ในฐานะที่ผมเองก็ไปดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้น 
ก็ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่าประมาณ 3 เรื่องท่ีผมยังเป็นห่วง โดยเฉพาะเรื่องของ
โรงงานผลิตขยะ ซึ่งเป็นปัญหาในพื้นท่ีนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านบุญเลิศนะครับ เชิญท่านเจษฎาครับ 
(นายอาคม)       
นายเจษฎา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ กระผมนายเจษฎา 

แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ เขต 3 ท่านประธาน
ครับ พอดีได้รับเรื่องร้องเรียนจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะอะไรครับ เพราะ สจ.เต่า เป็นกำนัน  
มาก่อนก็เลยใกล้ชิดกับกำนันนะครับ อย่างนี้ท่านประธานครับอยากจะฝากไปยังท่านนายกครับ  
ถนน อบจ.เดิมเป็น 7 เมตรพร้อมไหล่ทาง เมื่อมีการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมอบจ.ของเราส่วนมาก
จะเหลือแค่ 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง และปัญหาก็คืออันท่ีมีไหล่ทางมันสูงครับท่านนายก มอเตอร์ไซค์
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ฟันหักนะครับไม่ธรรมดานะครับ จะกราบเรียนท่านประธานฝากท่านนายกว่า ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีการ
ปรับปรุงถนนลาดยางให้เป็น 7 เมตร เหมือนเดิมพร้อมไหล่ทาง ท่านประธานเชื่อไหมครับว่า 
คนที่พูดเขาไม่ได้คิดว่าโครงการจะได้ยาวหรือสั้นนะครับ เขาคิดว่ากินเงินไปแล้ว 1 เมตรเขาบอก 
ถนนเดิม 7 เมตร อบจ.แบ่งกันแล้ว 1 เมตรเขาบอก ท่านประธานครับที่ต้องพูดเพราะอะไรครับ 
เพราะต้องบันทึกในสภาเพื่อที่จะเอาวาระการประชุมไปพูดให้เขาดูว่าผมพูดให้แล้ว สิ ่งที ่ท่าน
ร้องเรียนมาพูดให้แล้ว มีแค่นี้เองครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเจษฎาครับ เชิญท่านนายกตอบคำถามครับ 
(นายอาคม)       
นายกฯ ท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ขออนุญาตช้ีแจงกับสมาชิกครับ ของท่านอนุชิต ภาระเวช 

ก็ตรงกันกับของผมครับเราหัวอกเดียวกันเรามาจากพี ่น้องประชาชน การทำงานทำหน้าท่ี  
ก็ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนสูงสุดอยู่แล้ว แม้ว่าจะเป็นสมาชิกหรือฝ่ายบริหารนะครับ  
เราเห็นตรงกันครับ สำหรับท่านบุญเลิศ อุดหนุน เรื่องการเร่งรัดดำเนินการงบประมาณ ผมเองพูด
เสมอว่า ผมเองไม่อยากเห็นเรื่องการแก้ไขปัญหาด้วยความล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการ
ในการไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แต่ว่าหลังจากท่ีผมมาอยู่ตรงนี้หลายส่ิงหลายอย่างมัน
มีปัจจัยในการที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งอาจจะเกิดความล่าช้าไปบ้าง ท่านสมาชิกท่านทราบไหมว่า 
ผมเองมาเป็นนายกอบจ.ครั้งแรก โครงการแรกท่ีผมให้ดำเนินการคือโครงการอะไร ตอนนี้ผมมาทำ
หน้าท่ีเป็นนายก 11 เดือน โครงการแรกท่ีผมมอบหมายและให้แก้ไขปัญหาคือห้องน้ำของเจ้าหน้าท่ี
ท่ีอยู่ข้างล่างท้ัง 2 ข้าง นี่คือโครงการแรกของผม ถามว่าต้ังแต่บอกว่าให้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ
ให้ ตอนนี้เป็นเดือนท่ี 11 เพิ่งได้เริ่มทำ เพราะมันมีปัจจัยหลายเรื่องหลายอย่างท่ีจะต้องดำเนินการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่ส่งผมกระทบทั้งในพื้นที่ทั้งส่วนรวมและทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งขออนุญาตไป
คุยกันอีกรอบค่อยเล่าให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน เพราะฉะนั้นอาจจะล่าช้าบ้างแต่ว่าขอยืนยันว่า
จะพยายามเร่งรัดในปีนี้ครับ งบประมาณปีนี้ให้การแก้ไขปัญหา การไปพัฒนาด้วยความรวดเร็ว  
ผมไม่อยากเห็นการท่ีต้องกันงบประมาณข้ามปีงบประมาณก็จะพยายามดำเนินการให้ทุกท่านครับ 
เรื่องโรงไฟฟ้าขยะท่ีเกษตรวิสัย ผมทราบเรื่องนี้ตอนหลังจากท่ีมีการไปผ่านสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเกษตรวิสัย มีคนมาถามว่าโครงการนี้จะดำเนินการได้เร็วแค่ไหน ผมก็ตอบไปว่าอันดับแรก
ก่อนว่าโครงการนี้ไม่เกี่ยวกับอบจ. โครงการนี้เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
เป็นหน่วยงานดำเนินการพาคนไปศึกษาดูงาน ไปศึกษาดูงานเสร็จเขาถามผมว่าแล้วขั้นตอนในการ
ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหน ผมตอบว่าผมไม่ทราบแต่รู้ว่าตอนนี้กระทรวง  
มหาดไทยท่ีไปขอกำลังผลิตจากการไฟฟ้าหมดแล้วที่ขอมาชุดแรกหมดแล้ว ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่ีไปทำท่ีผ่านสภาเรานี่ล่ะครับ ซึ่งเราไปขอกำลังผลิตเป็นล็อตสุดท้าย เพราะฉะนั้น
ถ้าเกิดจะมีการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีก กระทรวงมหาดไทยต้องไปขอกำลังผลิตจาก  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใหม่ แล้วมาพิจารณาเพื่ออนุมัติให้กับพื้นที่ต่าง ๆ การคัดค้านที่อำเภอเกษตร-
วิสัย คนท่ีไม่เห็นด้วยท่ีเป็นแกนนำท่ีเป็นผู้นำเขาก็โทรศัพท์มาสอบถามผมอยู่เรื่อย ๆ เขาเล่าให้ฟัง
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ด้วยครับว่าในช่วงก่อนที่จะทำประชาพิจารณ์มีใครลงไปประสานงานกับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี
บ้าง เขาเล่าให้ผมฟังหมด ผมก็ฟังเป็นข้อมูล หลังจากท่ีมีการคัดค้านจนโครงการนี้ไม่สามารถท่ีจะ
ผ่านประชาคมเขาก็โทรศัพท์มาถามผมอีกว่าแล้วอบจ.ร้อยเอ็ดมีแผนงานที่จะไปทำโรงไฟฟ้าท่ี
เกษตรวิสัยหรือไม่ ผมบอกว่าไม่มี อบจ.ร้อยเอ็ดเรายังไม่มีแผนงาน แผนงานตอนนี้ท่ีมีท่ีทำก็คือเรา
ทำโครงการที่ผ่านสภาของเราไปและได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว ตอนนี้อยู่ใน
ขั้นตอนที่จะส่งเรื่องกลับ ซึ่งโรงไฟฟ้าที่โพนทองเราผ่านประชาคม ผ่านสภา ผ่านการอนุมัติจาก
กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่อื่นเรายังไม่มีแผนงานในการไปดำเนินการทำโรงไฟฟ้า เรื่องฝนหลวง
อย่างท่ีท่านสจ.บุญเลิศ ท่านบอกนั่นล่ะครับ ตอนนี้คือขึ้นบินทุกวัน กรมฝนหลวงมีหน่วยปฏิบัติการ
อยู่ท่ีสุรินทร์ ตอนนี้ขึ้นบินทุกวัน หลังจากท่ีผมทราบวันแรกว่าเขาดำเนินการขึ้นบินวันต่อมาฝนตก 
ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากฝนหลวงหรือเกิดจากที่มรสุมเข้ามานะครับ  ท่านเจษฎา แสนบุญมี  
ท่านห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องถนนท่านอยากให้ออกแบบเป็น 7 เมตร เป็น 6 เมตร มีไหล่ทาง 1 เมตร 
ใช่ไหมครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าบางพื้นที่มันอาจจะมีความเหมาะสมที่มีความแตกต่างกัน 
ท่านอย่าว่าให้ออกแบบ 6 เมตร มีไหล่ทางเป็น 7 เมตรเลยครับ บางทีสมาชิกเราเสนอโครงการมา 
4 เมตรก็มี 5 เมตรก็มี 4 เมตร เราก็บอกว่าทำไม่ได้ ก็ต้องกลับไปแก้ไขโครงการใหม่ และส่วนใหญ่
ของเราที่มันมีถนนอยู่ครับในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็น 5 เมตร 6 เมตร แต่ว่าก็รับไว้ครับเป็นข้อมูล  
เผ่ือได้ฝากกองช่างไปดูแล้วกัน ขออนุญาตช้ีแจงครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกนะครับ เชิญท่านวรการ กมลเลิศ อีกครั้งหนึ่งครับ 
(นายอาคม)       
นายวรการ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมวรการ กมลเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองฮี ครับท่ีเรียนท่านประธานได้ทราบก็คือเมื่อสักครู่ท่านนายกได้ให้ข้อตอบ
คำถามที่ติดใจค้างคา ครับในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องกรณีของโพนทรายท่านบอกว่าท่านดีใจที่ได้
ระยะทางเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ต่างจากผมกับสมาชิกทั้งหมดหรอกครับ เพราะว่าเนื้องานได้เพิ่มขึ้นโดยใช้
งบประมาณเท่าเดิม แต่ที่ท่านบอกว่าสภาพถนนมันอาจจะไม่เหมือนเดิมระยะทางมันเลยเพิ่มข้ึน 
แต่แบบก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแบบ อบจ.รอ. ที่ 136/2567 ก็แบบเดิมอยู่ก็แสดงว่าประมาณการก็
เป็นแบบเดิม ผมก็เลยว่าอยากจะให้ท่านได้ฝากเป็นข้อคิดให้ท่านเฉย ๆ นะครับไม่ต้องการคำตอบ
ว่าในกรณีท่ีมันเกิดขึ้นกันโพนทรายมันก็น่าจะเกิดขึ้นกับท่ีอื่นอะไรท่ีมันเป็นประโยชน์กับพี่กับน้อง 
ถ้ามันมีโครงการท่ีมันเหมือนโพนทรายมันก็ดี อันท่ีสองก็คือในเรื่องเกี่ยวกับท่ีสะพานคอนกรีตข้าม
บ่อพันขันครับท่ีท่านมอบหมายให้ฝ่ายกองช่างว่าได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ก็ขอบคุณนะครับ แต่ว่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ผมไม่มั่นใจว่ามันจะได้ติดได้อีกสักกี่วันมันจะติดผมไม่มั่นใจ แต่ถ้าเป็นไปได้ท่าน
ก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าช่างเขาลงงานเขารู้อยู่แล้วว่าสัญญามันสิ้นสุดเมื่อไร ถ้าจะโทรบอกว่าท่าน สจ.
สัญญามันถึงวันนั้นนะคือไม่ได้หมายความว่าสร้างเสร็จวันนั้นหรอก แต่เราอยากจะรู้ว่าสัญญามันถึง
วันไหน เขาถามว่ามันเสร็จแล้วทันแข่งเรือไหมมันจะได้ข้ามไปข้ามมาเขาอยากรู้ บางทีเราก็จะได้ลง
ทางส่ือทางอะไรแจ้งให้เพื่อนพี่น้องทางสุวรรณภูมิ หนองฮี ได้รับทราบ สุดท้ายก็คือท่ีท่านได้ฝากมา
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และเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมถนนหนทางครับ ผมว่าง่าย ๆ เด๋ียวนี้เครื่องจักรเรามีอยู่ 2 ชุด หน่วย
ซ่อมบำรุง ท่านตรวจสอบดูสิว่าใน 1 ปีหรือใน 11 เดือนที่ท่านเข้ามา แต่ละชุดได้ทำงานกี่วัน 
ปัญหาคืออะไร แต่ผมดู ๆ แล้ว ตามท่ีได้สัมผัสกับคณะท่ีออกไปทำงาน ปัญหาก็คือวัสดุ ทำไปนิด ๆ 
หน่อย ๆ ก็วัสดุหมด ผมว่าแก้ปัญหาเรื่องวัสดุก่อนนะครับ อันนี้ฝากไว้ เพราะทุกครั้งของไปแล้ว ๆ 
จะมาทุกครั้งไปครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านวรการครับ เชิญท่านนายกครับ 
(นายอาคม)       
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ต้องขอโทษด้วย ถ้าเกิดผมอธิบายไม่ชัด 

ยอมรับว่า ผมก็ไม่ใช่คนที่รอบรู้ทุกเรื่อง ไม่ได้เก่งทุกอย่าง ถ้าอธิบายทางด้านช่างหรือการคำนวณ
อาจจะอธิบายผิดหรือท่านไม่เข้าใจหรือหมายถึงว่าผมไม่เข้าใจก็เลยอธิบายไปไม่ตรงกับส่ิงท่ีมันเกิด
ปัญหาจะขออนุญาตให้ท่านปลัด ซึ่งท่านจะได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณ ต้องขอโทษด้วย  
ถ้าเกิดว่าผมตอบแล้วมันยังค้างคาใจ ผมยอมรับว่าผมเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ก็ขออนุญาตเดี๋ยวจะให้
ท่านปลัดเป็นคนช้ีแจงนะครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านปลัดครับ 
(นายอาคม)  
ปลัด อบจ.รอ. กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ในส่วนของระยะทางที่เพิ่มข้ึน 

ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ ตอนที่เราทำราคากลางในขณะนั้น ตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเส้นทาง ราคา
น้ำมันประมาณ 35 บาท พอเรามาทำขณะนี้ ราคาน้ำมันมันอยู่ท่ีประมาณ 30 บาท ราคาน้ำมันสูง
มันก็ทำให้ค่าขนส่งสูง ต้นทุนสูง เมื่อราคาน้ำมันมันต่ำลง ต้นทุนมันก็ต่ำลง มันเลยทำให้ระยะทาง
เพิ่มขึ้นครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ อีกส่วนหนึ่ง ขอนำเรียนเรื่องบ่อพันขัน มีปัญหาอย่างนี้ครับ 
โดยสัญญาของบ่อพันขัน เมื่อไปลงมือทำแล้ว ปรากฏว่าไปตอกเสาเข็ม มันจะมีอยู่ประมาณ 4 – 5 
เมตร มันไปเจอหินดาน คือความยาวเสาเข็มที่เราทำไว้ประมาณ 4 – 5 เมตร แต่เราตอกไปได้
ประมาณ 2 เมตร ที่มันมีความยืดยาวของระยะสัญญา เราขยายสัญญาให้เขา เพราะมันมีการแก้
แบบแปลน เพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับสิ่งที ่มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน ซึ่งสัญญาขยายไป
ประมาณ 100 กว่าวัน ตามที่ผมทราบมานะครับ ซึ่งก็คงจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้นะครับ นำเรียน
ท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านประไพครับ 
(นายอาคม)  
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นายประไพ  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประไพ ศรีสัจจา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ขออนุญาตนะครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณ
ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านที่ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาดูแล้วก็ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ ทุกหน่วยงาน ที ่ท่านนายกและคณะได้ทำข้อบัญญัติขึ้น  
ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ประเด็นในส่วนหนึ่ง ผมก็ถูดพาดพิงนิดหน่อย ขออนุญาต
กราบเรียนว่า อันแรกก็จะเป็นเหมือนที่ท่านนายกได้ชี้แจง เพราะถนนเป็นถนนที่เป็นหลุ่มเป็นบ่อ
มาก ช่างไปตรวจสอบแล้ว ประมาณการแล้ว ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ใน Asphaltic Concrete 
ก็ให้ผมเปลี่ยนสถานที่ พอมาสถานที่ใหม่ถนนทางหลวงชนบทชะโด-ฮ่องสังข์ ก็พอทำได้ ก็ดีมาก 
นะครับ เราก็เปลี่ยนนิดหน่อย ขอเรียนกับท่านผู้อาวุโส ประเด็นที่ 2 งบประมาณในส่วนหนึ่งที่ได้
เห็นบ่อยครั้งที ่สุด ก็คืองบการศึกษา คราวที่แล้วก่อนที่จะเข้าประชุมข้อบัญญัติ งบการศึกษา  
ส่ือการเรียนการสอนยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง เพราะฉะนั้นฝากทางท่านผู้บริหาร นี่คือเครื่องมือท่ีสำคัญ
ของทางโรงเรียนจะต้องนำมาใช้ให้กับนักเรียนของพวกเรา เพราะฉะนั้นผมฝากว่า เรื่องการศึกษา
เป็นส่วนที่สำคัญ เป็นการพัฒนาคน ฝากเรื่องสื่อการเรียนการสอน พอสิ้นปีการศึกษา เตรียมการ
แล้วครับ เมื่อขอมาจัดลงเลยครับ ส่ือการเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีขอมา ใช่ว่าบางปียังไม่ได้จัดซื้อ
จัดจ้าง นี่เป็นห่วงครับ ผมก็เคยเป็นครูเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านประไพ  ศรีสัจจา นะครับ เชิญท่านคำสีครับ 
(นายอาคม)  
นายคำสี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายคำสี  สืบเมืองซ้าย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอจตุรพักตรพิมาน วันนี้ผมก็ต้อง
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านที่อนุมัติญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอยินดีกับคณะผู้บริหารนะครับ ที่จะได้ใช้
เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะบริหารพัฒนาอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ ส่วน
กระผมเรื่องข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2566 ซึ่งท่านสมาชิกท่านก็อภิปรายมาหลายท่าน และท่านนายก
ท่านอธิบายผ่านท่านประธานสภาให้สมาชิกสภารับทราบ แต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่มากมาย เพราะ
การทำหน้าท่ีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่ปี 2566 ถึงปีนี้ได้พิจารณา
ข้อบัญญัติเป็น 12 ครั้งแล้ว ก็ไม่เคยเห็นปรากฏการเรื่องการใช้งบประมาณล่าช้าเหมือนกับปี พ.ศ. 
2565 และ 2566 ผมสงสัยว่า การทำงานขัดข้องในจุดไหน อยากฝากท่านประธานไปทางคณะ
ผู้บริหารให้รายละเอียด ท่านนายกท่านก็อธิบายว่า โครงการแรกท่ีท่านทำก็คือ ห้องน้ำ พึ่งจะได้ทำ
ล่าช้า การล่าช้าผมไม่เข้าใจว่า ล่าช้าในจุดไหน เพราะผมไม่ได้เป็นคณะผู้บริหาร ซึ่งล่าช้าทุก
โครงการ มันบ่งบอกถึงการบริหารและการทำงานร่วมกัน ระหว่างคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี  
ทุกกอง อันนี้ก็ต้องฝากท่านประธานผ่านท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับ 
คือผมมีปัญหาเรื่องนี้นะครับ ซึ่งข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2566 ปี 2565 ก็ยังทำไม่เสร็จเลยครับเขตของผม 
ปี 2566 ยังค้างอยู่ 10 โครงการ เป็นโครงการท่ีพี่น้องประชาชนต้องการมาก ๆ เลยครับ ท่ีจะเห็น
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแก้ไขปัญหาเรื ่องถนนสัญจรไปมา โดยเฉพาะถนนสาย 
ขุมดิน – โคกสำโรง ซึ่งชำรุดช่วงจะถึง อบต.น้ำใส ซึ่งท่านนายก อบต.น้ำใสได้สอบถามมาตลอด  
ซึ่งถนนตรงที่ชำรุดท่านนายกก็เคยผ่านบ่อยครั ้งนะครับ ที่ไปเปิดงาน สุดท้ายคือไปเปิดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ รู้สึกเห็นใจท่าน ก็เสียใจในตัวเองนะครับ ท่ีไม่สามารถท่ีจะผลักดันงบประมาณ
ให้แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ใช้อย่างรวดเร็ว ซึ่งล่าช้ามากครับ ต้องขอฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาเรื่องนี้ให้รวดเร็วได้ยังไง ปีหน้าเราอาจจะไม่ได้สะท้อนปัญหา
แบบนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านคำสีครับ เชิญท่านนายกครับ 
(นายอาคม)  
นายกฯ   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติ ผมทราบอยู่ ครับว่า  

ท่านสะท้อนเรื่องความล่าช้าจากการดำเนินการโครงการต่าง ๆ คือมันมีปัจจัยหลายเรื่องนะครับ  
ใช้คำว่า ผมช่วยแล้วกัน ผมตอบแบบนี้ก็แล้วกันครับ ผมช่วยแล้วกัน อย่าให้ผมพูดในที่ประชุม  
มันไม่นั้น ก็ใช้คำว่า จะพยายามดำเนินการจัดการให้รวดเร็ว แก้ไขปัญหาและไม่ให้ล่าช้าอย่างท่ีผ่าน ๆ 
มา แบบท่ีผ่าน ๆ มา ผมขอใช้คำว่า ผมช่วยแล้วกันครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกครับ เชิญท่านแทนรัฐครับ 
(นายอาคม)  
นายแทนรัฐ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สจ.แทนรัฐ  สุจารี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก วันนี้ต้องขอแสดงความยินดี
กับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
นะครับ ผมก็มีเรื ่องที่อยากทวงถามฝากไปถึงท่านผู้บริหาร ก็คือในส่วนของปัญหาของพี่น้อง
ประชาชน ช่วงที่ผ่านมาผมเคยนำเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากทางฝ่ายบริหารในส่วนของ
สะพานเหล็ก ซึ่งได้สอบถามเบ้ืองต้นว่า สะพานเหล็กช่ัวคราวของ อบจ.เราท่ีเคยออกไปช่วยพี่น้อง
ประชาชนที่มีสะพานเอาไว้ข้ามลำห้วยในหลาย ๆ พื้นท่ี ช่วงนี้ทางบ้านห้วยค้อ ตำบลผาน้ำย้อย  
ซึ่งจะใกล้ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เขาก็เลยฝากทวงถามมานะครับ สะพานชั่วคราวของ อบจ.ยังมอียู่
หรือเปล่าครับ คาดว่าจะมีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไหมครับ พี่น้องประชาชนฝากมาครับ และ
อีกเรื่องหนึ่ง อยากฝากถึงฝ่ายบริหารทุกท่านในส่วนของถนน อบจ.ที่มีการชำรุด ยิ่งช่วงนี้ ฝนตก
หนักมาก มีถนน 2 เส้นที่ผมอยากกราบเรียนท่านนายกก็คือ บ้านคูเมือง ตำบลท่าสีดา อำเภอ
หนองพอก เป็นถนนท่ีมีความชำรุดมาก พี่น้องประชาชนฝากมา ซึ่งผมก็ได้พูดในสภามาอยู่เรื่อย ๆ 
ต้ังแต่เข้ามาปีแรก ๆ นะครับ ซึ่งมีอะไรหลาย ๆ อย่างท่ีทำให้เอกสารอาจจะตกหล่นหรืออะไรต่าง ๆ 
ไม่มีข้อมูลนะครับ อีกเส้นหนึ่งก็คือ เส้นบ้างแจ้ง ตำบลโคกสว่าง ไปทางบ้านโนนสวาสดิ์ ตำบล  
รอบเมือง อำเภอหนองพอก ซึ ่งเป็นอีกเส้นหนึ ่งที ่เกิดการชำรุด อันนี ้ก ็อยากฝากทางท่าน
ประธานสภาไปหาท่านนายก ซึ่งอยากจะฝากอีกเรื่องสุดท้ายก็คือ ทราบข่าวมา ในเป็นการพัฒนา
เรื่องข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบของ อบจ. ซึ่งทราบมาว่า ทางฝ่ายบริหาร
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ได้มีการลงนามทำ MOU แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับสาธารณสุข อันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เห็น 
ในส่วนนี้ จะทำให้พี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่มีความสนใจข้อมูลของ อบจ.ได้มีโอกาสเข้าถึงมาก
ขึ้นหรือว่าอะไรต่าง ๆ มีโอกาสเชื่อมต่อกันมากขึ้น ก็เลยอยากฝากไปภาพรวมไปเลยว่า จริง ๆ 
อบจ.ร้อยเอ็ดเป็นองค์กรใหญ่ มีหลายกองในการบริหารจัดการ แต่เรื่องข้อมูลข่าวสารหลาย ๆ 
อย่างบางทีก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ อะไรบางอย่างสามารถดาวน์โหลดหรือขอเข้าไปดูได้ ก็ไม่สามารถ
เข้าไปได้ เช่น ง่าย ๆ คือ ถนน อบจ.เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ นอกจากจะไปดูป้ายที่ติดถึงจะรู้ว่า
เป็นถนน อบจ. ทั้ง ๆ ที่หน้าจะขึ้นเว็บไซต์ได้แล้ว ว่าถนน อบจ.ความยาวเท่านี้หรือว่ากำลัง จะ 
ถ่ายโอนให้ อบต.หรืออะไรต่าง ๆ หรือกำลังดำเนินงานซ่อมอยู่หรืออะไรต่าง ๆ อันนี้ช่วยแจ้งลงใน
เว็บไซต์หรือว่าทำเป็นแอพพลิเคช่ันสำหรับ อบจ.เราได้เลยจะดีมากนะครับ ซึ่งหลัก ๆ ท่ีท่านนายก
พูดถึงก็คือ ตอนนี้ได้มีโอกาสสนับสนุนกล้อง CCTV ให้กับทางตำรวจ ซึ่งในส่วนนี้ทราบมาว่า  
ทางเทศบาลก็ได้ทำแอพพลิเคชั่นที่สามารถเปิดเข้าดูได้ จริง ๆ แล้วในส่วนตัวผมก็อย ากให้มี 
ทุกอำเภอเลยนะครับ เพราะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของ อบจ.ในการสนับสนุนกล้อง CCTV ทุกคน 
ถ้าเปิดไปอาจจะเห็นอำเภอหนองพอกมีกล้องวงจรปิดอยู่กลางอำเภอ หรือทางโพธิ์ชัยทางอะไรก็มี
กล้องเหมือนกันหมด อาจจะเป็นตัวหนึ่งของอำเภอก็ผ่านทางอันนี้ล่ะครับ ผ่านการสนับสนุนของ 
อบจ.เรา ผมก็มองว่า มันจะเป็นสิ่งที ่ดีและอยากฝากเรื ่องพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ อบจ.ของเรา  
มีช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ก็อยากฝากเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านแทนรัฐ  สุจารีครับ วันนี้ถือว่าเราประชุมกันในระยเวลาพอสมควรนะครับ มีสมาชิก   
(นายอาคม) ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญนะครับ วันนี้จริง ๆ แล้วอยากให้สมาชิกทุกท่านได้เสนอ

ปัญหา ได้พูดคุยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราถือว่า เป็นองค์กรท่ีใหญ่
นะครับ เป็น อบจ. เป็นพี่ใหญ่ของท้องถิ่น ปัญหาหลาย ๆ อย่าง ไม่วาจะเป็นในเรื่องของการบริหาร
จัดการ ซึ่งของพวกเราก็มีท้ัง 3 ส่วน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะ
เป็นข้าราชการประจำ ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการที่จะขับเคลื่อน อบจ.ของเรา บางทีก็เป็นความ
หนักใจของสมาชิก เป็นความหนักใจของคณะผู้บริหารในการที่จะตอบสนองความต้องการของพี่
น้องให้สูงสุดจากงบประมาณท่ีเรามีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบทกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นให้
สอดคล้องกับสิ่งที่เราทำ ไม่วาจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรในการที่จะส่งไปพัฒนาท้องท่ี
ท้องถิ่นของเรา ซึ่งเราต้องดูแลพี่น้องต้ังแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทาง เรื่องปาก
ท้องพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นส่ิงสำคัญก็คือ อยากจะให้สมาชิกของพวกเรา ถ้ามีปัญหาบางทีก็
หลังไมค์กับท่านนายกได้นะครับ ผมเชื่อว่าท่านนายกเราเปิดใจอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ
ประจำ เรามีอะไรเราก็มานั่งคุยกัน บางทีผมเห็นการประชุมทุกครั้งเราใช้เวลาในการประชุมนาน 
บางครั้งก็ตกไปอย่างน้อยก็ 5 โมง 6 โมงเย็น ถึงจะได้กลับบ้าน บางทีการประชุมของเราอาจจะ
กระชับขึ้น ถ้าเราได้พูดคุยกันก่อน แล้วเราทำความตกลงกันก่อน ก่อนที่จะเข้ามาประชุมตรงนี้  
นะครับ ก็อยากนำเรียนท่านสมาชิก บางทีเราก็ทำหนังสือมาถึงนายก บางทีก็โทรคุยกับท่านนายก 
ก็ได้นะครับ เราก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับ ผมมีเรื่องในที่ประชุมอีกเรื่องหนึ่งคือ เพื่อนสมาชิก 
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ของเรา ท่านวสกมล  อ่อนประชุม ซึ่งคุณพ่อของท่านได้เสียชีวิต ถ้าใครว่างก็เชิญไปร่วมงานนะครับ 
ซึ่งมีกำหนดฌาปนกิจวันเสาร์นี้นะครับ ถ้าไม่มีอะไรอภิปราย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  16.25 น.                    
                

นายหมวดเอก                            ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (เนติพัฒน์   รู้ยืนยง) 
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

             พิกุล / พิมพ์ 
                                       สมปอง / ตรวจทาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




